



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๙๐.๑๓๓๐

ที่ สธ.๐๒๑๗.๐๓/๕๕๓๖

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒)

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะจัดโครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า กรมการแพทย์ มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘) จึงขอให้ท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแอมเบอร์ ๒-๓ อาคารอิมแพ็คเอ็กซิซิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/z2-a1B3NT> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทำหนังสือนี้ ประสานข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวประภาพรณ ธนุสนธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๙๒๙๓ ๙๓๕๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ประสานผู้รับผิดชอบทางกลุ่มสนทนา Big Rock 5 : ความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ ๖๖ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แทน  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข





กำหนดการโครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ของประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
(กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒)  
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องแอมเบอร์ ๒-๓ อาคารอิมแพ็คเอ็กซ์โปเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เวลา (นาฬิกา)	รายการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐	ลงทะเบียน	
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐	<b>* พิธีเปิด</b> ประธาน : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวรายงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ - ถ่ายภาพร่วมกัน	
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐	<b>* บรรยาย “นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่”</b> โดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐	<b>* บรรยาย “แนวทางการป้องกันการทุจริตโดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่”</b> โดย วิทยากร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐	<b>เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” (ฉบับปรับปรุง)</b> โดย นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวรัญญา ชวศุกกุล รองผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ และนายกัลณวิชญ์ นวลจันทร์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ	

- หมายเหตุ - กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  
- รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

-----

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ: หนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) หนังสือเชิญผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (กิจกรรมการสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>Link ภายนอก: ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: .....</p>	
<p><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	